






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

31 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ย้ำลูกหลานพายุสูงอายุฉีดวัคซีน สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, INN) - นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยนายกรัฐมนตริตัดตามสถานการณ์โควิด 19 รายงานล่าสุดของ สร. เพิ่มขึ้นตามคาดการณ์ โดยพบการระบาดใน กทม. และปริมณฑลสูงกว่าพื้นที่อื่น ผู้เสียชีวิตยังเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ที่ติดเชื้อจากคนในครอบครัวและไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนด ย้ำขอให้ลูกหลานพายุสูงอายุในบ้านไปฉีดวัคซีนประจำปีตามคำแนะนำของ สร.</p> <p>2. ยอดติดเชื้อ-ป่วยหนักเพิ่ม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, thebangkokinsight, thaipbs) - นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ สถิติรายสัปดาห์ 21-27 พ.ค. 2566 มีผู้ติดเชื้อนอนรักษาตัวใน รพ. 2,970 ราย สูงกว่าสัปดาห์ก่อน เสียชีวิต 42 ราย น้อยกว่าสัปดาห์ก่อน ผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 253 ราย และปอดอักเสบ 425 ราย มากกว่าสัปดาห์ก่อน คาดประมาณผู้ติดเชื้อใหม่รายวันอย่างน้อย 21,215-29,465 คน สูงที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2565 ที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าตัวเลขในระบบจะน้อยกว่าสถานการณ์จริง ที่ควรตระหนักคือ ผู้ป่วยปอดอักเสบและที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ย้ำว่า ความใส่ใจสุขภาพ ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวสม่ำเสมอ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนไทย ใส่หน้ากากอย่างถูกต้องอยู่เสมอ เลี่ยงที่แออัด ไม่แชร์ของกินของใช้ รักษาความสะอาดบริเวณที่ใช้งานร่วมกับผู้อื่น ไม่สบายแยกตัว 7-10 วันจนไม่มีอาการ และตรวจ ATK เข้าได้ผลลบ</p> <p>3. ย้ำ ร.ร.เข้มมาตรการโควิด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย, มติชน) เว็บไซต์แนวหน้า - นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ศธ. ย้ำสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 งดเว้นกิจกรรมที่มีความใกล้ชิดกัน เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยของผู้เรียน ทั้งการเดินทางมาเรียนและกลับบ้าน ดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ โดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดประสานงานกับพื้นที่ดูแลในภาพรวมต่อไป</p>	
<p> กัญชา</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. แนวทางคุมโซนนิ่งกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก., สยามรัฐ) - นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หน.พรรคก้าวไกล กล่าวถึงการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดว่า ต้องหาจุดสมดุลที่ตรงกันซึ่ง 8 พรรคที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาล ส่วนใหญ่เห็นว่ากัญชาทางการแพทย์เป็นสิ่งที่ทำได้ แต่จะต้องมีการควบคุมโซนนิ่ง หรือควบคุมการพกในที่สาธารณะ พร้อมยืนยันดูแลร้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ การหารือถึงแนวทางและแผนงานการทำงานหลังการลงนาม MOU เพื่อจัดตั้งรัฐบาล ได้มีการตั้งคกก.ช่วงเปลี่ยนผ่าน พร้อมตั้งคณะทำงาน 7 คณะ ประกอบด้วย 1. ค่าไฟฟ้า ดีเซล พลังงาน 2. เอลนีโญ สภาพแวดล้อม 3. แก๊พไต้ 4. แก๊กรัฐธรรมนูญ 5. pm2.5 6. ปากท้อง SME และ 7. แก๊ยาเสพติด ซึ่งประเด็นกัญชาจะอยู่ในส่วนนี้</p> <p>2. กัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ฐานเศรษฐกิจ - นพ.ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล ผอ.รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เผยว่า รพ.มีการสนับสนุนเรื่องการใช้กัญชา เพราะเชื่อว่ามี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประโยชน์ทางการแพทย์ ตอนนี้รพ. มีปริมาณยาที่ส่งจ่ายออกไปเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่หลังจากโควิดเป็นต้นมาปริมาณส่งจ่ายยาอาจไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก แต่ยังมีทิศทางเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรพ. มองว่าการรักษาด้วยยาเป็นเพียงตัวเสริมในการรักษา และทำให้คนไข้เข้าถึงยาด้วยความปลอดภัย ในอนาคตเชื่อว่ายาจะมีโอกาสที่จะถูกนำไปใช้ใน รพ. ทุกแห่ง รวมถึงกระท่อมซึ่งดีมากสำหรับคนไข้เบาหวาน แต่จะต้องถูกกำกับควบคุมและมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์แผนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, Radio-สวท., ผจก., thebangkokinsight, The Reporters, The Journalist Club, thaigov, opt-news, thailandplus, prd, acnews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าว ภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ จ.อุบลราชธานี ว่า สธ. มีนโยบายสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก สมุนไพรภูมิปัญญาไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ผสมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่าในปี 66 จะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินงาน 3 ประเด็นคือ 1. การสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในกลุ่มอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ ฟันผุ สมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง เรื้อรัง และการลดอันตรายจากยาเสพติด 2. การบริหารจัดการโรงงาน GMP ในเขตสุขภาพ และ 3. การขับเคลื่อนศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thainess Wellness Center) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ</p>	
<p>ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ สนับสนุนการผลิตแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเป็น รพ. หลัก และรพ. สมทบในการผลิตแพทย์ กับ ม.เกษตรศาสตร์ มีเป้าหมายจัดตั้งและพัฒนาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ณ รพ.เจ้าพระยาอภัยมราช จ.สุพรรณบุรี และรพท.สกลนคร จ.สกลนคร ผลิตและพัฒนาบัณฑิตแพทย์ ผลิตและพัฒนาบัณฑิตแพทย์ รวมถึงพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยมีแผนเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2567 จำนวน 48 คน</p>	
<p>วันงดสูบบุหรี่โลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, Radio-สวท.,ทีวีช่อง 5, ผจก., The Reporters, amarintv, tnn, The Journalist Club, prd, ch7, thansettakij, newtv, thebangkokinsight, thaiquote)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 31 พ.ค.ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ในปีนี้ประเทศไทยได้กำหนดประเด็นรณรงค์ไว้ว่า “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” กรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนภัยบุหรี่ทุกชนิด ทำลายสุขภาพทั้งตัวผู้สูบและคนรอบข้าง และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคร้ายในหลายระบบของร่างกาย ชวนนักสูบ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ทุกชนิดเพื่อสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, สยามรัฐ)</p> <p>- กองงาน กกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค จัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2566 ย้ำประเด็น โทษและภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ตระหนักถึงภัยของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อกลุ่มเด็กนักเรียนและคนรุ่นใหม่ โดยมีตัวแทนกลุ่ม Gen Z Wangpong จากโรงเรียนวังโป่งศึกษา อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ร่วมเสวนาหัวข้อ เหตุผลที่เยาวชนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า เป็นการนำเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้พรรคการเมือง/ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- สสจ.นครปฐม ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 ภายใต้อาสาสมัครคนนครปฐม ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมเดินแจกสติ๊กเกอร์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในตลาดถนนคนเดิน ริมคลองวัดพระงาม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา เลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า ประเทศไทยยังมีผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีโอกาสสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า (โรควิวารี) ประปราย และอาจมีการหลุดวินิจฉัย เนื่องจากแพทย์จำนวนมากยังไม่ได้ให้ความสำคัญ ไม่ได้ซักประวัติการใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะการใช้น้ำมันกัญชาผสม ซึ่งเชื่อว่ามีการใช้แบบนี้แต่ยังไม่นิยม สำหรับผลกระทบต่อในระยะยาวยังไม่มีใครรู้ แต่เริ่มมีข้อมูลว่าสามารถเกิดมะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในหนู ส่วนในคนต้องรออีก 10-20 ปี จึงจะชัดเจน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ คอลัมน์ บทความพิเศษ</p> <p>- รัฐบาลออสเตรเลียประกาศนโยบายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์บุหรี่หรืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเพื่อใช้ในการเลิกสูบบุหรี่ ยกเว้นมีใบสั่งจากแพทย์และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพื่อหยุดการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน นโยบายนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากสมาคมสาธารณสุข สมาพันธ์วิชาชีพด้านสุขภาพและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สำหรับพรรคการเมืองที่มีนโยบายสนับสนุนบุหรี่หรืออิเล็กทรอนิกส์ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงการตลาดที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทย</p>	
<p>การดูแลสุขภาพช่องปาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, pptv, The Reporter)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยต้องใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี โดยหมั่นสังเกตฟันและสภาพช่องปากของตนเอง ทำความสะอาดให้ถูกวิธี แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เมื่อพบฟันผุหรือเป็นโรคปริทันต์อักเสบควรรีบรักษา หากปล่อยทิ้งไว้เสี่ยงติดเชื้อ ส่งผลกระทบต่ออวัยวะสำคัญและติดเชื้อในกระแสเลือดอันตรายถึงชีวิต</p>	
<p>แพทย์แนะสร้างภูมิคุ้มกัน-หลาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก., mcof)</p> <p>- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีข่าวฝาแฝดหนุ่มวัย 19 ปี "ปาน-ปาย" ตระเวนล่อลวงข่มขืนเด็ก ม.ต้น ทัว จ.ราชบุรี ว่า จากข่าวจะเห็นว่าเป็นการล่อลวงทางเฟซบุ๊ก ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองและโรงเรียนต้องช่วยกันติดภูมิความรู้และความรู้เท่าทันให้กับเด็ก ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกลวงจากอินเทอร์เน็ตหรือทางดิจิทัล สอนให้ตั้งข้อสังเกตตรวจสอบที่มาของข่าวบนโลกออนไลน์ ไม่ตกเป็นเหยื่อเฟกนิวส์ สำหรับพฤติกรรมของฝาแฝดนี้ชัดเจนว่าเป็นพวกต่อต้านสังคม</p>	
<p>โรคปอดอักเสบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ thebetter</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคปอดอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับเชื้อผ่านระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดได้จากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อรา โดยผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 65 ปี มีความต้านทานโรคต่ำ หากปอดเกิดการอักเสบจะส่งผลให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดได้ตามปกติ จึงมีความเสี่ยงเกิดความเสี่ยงของโรคและภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>	
<p>คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (ประชาไท, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, thaigov, hfocus, Today.Line.me)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยว่า ปี 2566 มีคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ สมัครขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นแล้ว 241 แห่ง และมีคณะพยาบาลศาสตร์ 2 แห่ง ของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมขึ้นทะเบียนให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิสิทธิบัตรทอง ทั้งบริการผู้ป่วยนอก 4 รายการ บริการสร้างเสริมสุขภาพฯ 7 รายการ เพิ่มการเข้าถึงบริการ สะดวก ใกล้บ้าน ไม่ต้องรอคิวนาน</p>	-
<p>บริษัทกลูต้าฟู้ด 50 ล้าน แม่นักเรียนเก๊สซ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นักธุรกิจสาวเจ้าของบริษัทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “กลูต้า BTO” ออกโรงชี้แจงยืนยันผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนผสมสารเสพติด หลังตกเป็นข่าว นักเรียนสาวสั่งซื้อไปกินแล้วตรวจร่างกายพบสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย ทำให้แพทย์ออกใบรับรอง ไปใช้เรียนต่อมหาวิทยาลัยไม่ได้ แม้ผลตรวจซ้ำจะไม่พบสารเสพติด แต่ข่าวที่ออกไปทำให้บริษัทเสียหาย ลูกค้ายกเลิกออเดอร์ไปแล้วกว่า 50 ราย เตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท แต่ยังไม่ให้โอกาสสองแม่ลูกมาเจรจากันก่อน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ด้านนางเอ๋ (นามสมมติ) อายุ 45 ปี ชาว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ แม่ของ น.ส.ออย เผยว่า ขณะนี้ลูกสาวรู้สึกโล่งใจกับผลตรวจซ้ำ ที่ออกมา เตรียมนำไปรับรองแพทย์ไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 31 พ.ค. ขณะนี้ลูกสาวยังอยู่ในอาการเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกรงจะส่งผลกระทบต่อสอบสัมภาษณ์</p>	
<p>วิธีป้องกันอันตรายในความสัมพันธ์วัยรุ่น</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.มติชน</p> <p>- ข้อมูลจากการประชุมสมัชชาระดับชาติของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2562 พบว่าวัยรุ่นมีความลับกับพ่อแม่เรื่องความรักและการคบเพื่อนต่างเพศ วิธีการป้องกันอันตรายในความสัมพันธ์ของวัยรุ่น คือ 1. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก 2. ปลูกฝังเรื่องการรักนวลสงวนตัว 3. ผู้ปกครองต้องทำความรู้จักแฟนลูกและครอบครัว 4. ติดตามการโพสต์ในโซเชียล 5. ตั้งเกณฑ์และขอบเขตการคบกัน 6. นัดพบกับแฟนลูก 7. รู้จักรับฟังลูก 8. สามารถให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ 9. สื่อสารกับลูกใกล้ชิด 10. ไม่ลังเลที่จะแจ้งความเมื่อเกิดการกระทำความรุนแรง</p>	
<p>กรมบัญชีกลางปรับปรุงอัตราค่าบริการรังสีรักษา</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (pineapplenewsagency)</p> <p>-นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อให้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีรักษา โดยปรับปรุงและเพิ่มรายการที่จำเป็น รวมทั้งเพิ่มอัตราค่าบริการรังสีรักษาจากเดิม 30 รายการ เป็น 50 รายการ เพื่อให้ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการสามารถเบิกจ่ายได้มากขึ้น ทั้งกรณีรับบริการในสถานพยาบาลรัฐ และเอกชนในกรณีจำเป็น มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2566 สอบถามได้ที่กองสวัสดิการรักษายาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 127 7000 ต่อ 6850 หรือ 6851 ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th</p>	
<p>แฉเหตุชี้หุ้หมเห้มน ฟาร์มสร้างไม่เสร็จ</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-กรณีชาวบ้านใน ต.สหสัมพันธ์ และต.นามะเขือ อ.สหสัมพันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นชี้หุ้หมจากฟาร์มเลี้ยงหมูเอกชน 16 ฟาร์ม ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิต เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบแก้ไข ล่าสุดนายอำเภอสหสัมพันธ์เรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดแก้ปัญหาภายใน 2 สัปดาห์ และแก้ปัญหาทั้งระบบภายใน 2 เดือน ทั้งนี้ชาวบ้านจะร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หากไม่สามารถแก้ปัญหาภายในเวลาที่รับปาก</p> <p>ด้านนายก อบต.สหสัมพันธ์ กาฬสินธุ์ แฉปัญหาฟาร์มชี้หุ้หมเหม้มน ระบุฟาร์มยังสร้างไม่เสร็จแต่นำหมูมาเลี้ยง ขาดประสบการณ์ ในอนาคตหากฟาร์มไม่เสร็จสมบูรณ์จะไม่อนุญาตให้เลี้ยงหมูโดยเด็ดขาด</p>	
<p>เตือนภัย นึ่งกินอาหารริมทาง หนูท่อกัด</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ch7, thaiPBS)</p> <p>-นักท่องเที่ยวหญิงนั่งทานอาหารริมทะเลอยู่ริมชายหาดวอนนภา ถูกหนูตัวใหญ่วิ่งมากัดนิ้วเท้า เลือดไหล จึงโพสต์เตือนภัยนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวให้ระวัง ด้านแม่ค้าบอกว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้น ถ้านักท่องเที่ยวนำเศษอาหารไปทิ้งลงถังขยะซึ่งเทศบาลเมืองแสนสุขมีพนักงานเก็บกวาดขยะอยู่ตลอด ทั้งนี้ หากถูกหนูกัดให้รีบล้างแผลด้วยน้ำและฟอกสบู่ให้สะอาด เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยารักษาแผลสด และปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก หากมีไข้ หรือมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์</p>	
<p>หมอนงนลินี โพสต์ขอโทษสรยุทธ</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด sanook)</p> <p>- พญ.นงนลินี จัยสิน แพทย์ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้โพสต์เฟซบุ๊กขอโทษนายสรยุทธ สุธาคนจินดา หลังจากที่เคยกล่าวหาว่า ผู้ประกาศข่าวชื่อดังกดดิน สปสช.เพื่อนายพาวิพิราเวียร์มาให้ตนเพื่อนำไปแจกจ่ายเอง ยอมรับว่าทำผิดจริง เนื่องจากรับข้อมูลจากสื่อบางสำนักที่ไม่เป็นกลาง และความสับสนผิดในการกระทำดังกล่าว โดยขอขมาโทษและยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายสรยุทธ จำนวน 100,000 บาท ซึ่งนายสรยุทธ มีความประสงค์ให้นำค่าเสียหายดังกล่าวไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผอ.รพ.แก่งกระจานชี้แจงเหตุเสียชีวิต “ก๊ีบ ต้นน้ำเพชร”</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวชายขอบ</p> <p>- พญ.อนุธิดา ประทุม ผอ.รพ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ให้สัมภาษณ์กรณีการร้องเรียนการเสียชีวิตของนางก๊ีบ ต้นน้ำเพชร นักต่อสู้ชาวบางกลอย ว่า ผู้ป่วยเดินทางมาที่ รพ.วันแรกอาการยังดี หมอจึงรักษาด้วยการให้ยาตามอาการ และให้มาติดตามอาการในวันรุ่งขึ้น ซึ่งได้เจาะเลือดและรับเข้ารักษาตัวใน รพ.เพื่อสังเกตอาการ กระบวนการรักษาตั้งแต่วันแรกนั้น เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาโรคไข้เลือดออกของกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาผู้ป่วยมีวิกฤติจึงได้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางของ รพ.ประจำจังหวัด และได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะโรคแทรกซ้อน ทำให้อาการทรุดหนักจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ยืนยันว่าไม่มีการแบ่งแยกหรือการเลือกปฏิบัติแน่นอน</p> <p>นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกสธ. ชี้แจงว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบริการทางการแพทย์ สามารถประสานยื่นเรื่องไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งจะมีการพิจารณาเยียวยาตาม ม.41 โดยไม่มีการพิสูจน์ถูกผิด ยืนยันว่า สธ. มีนโยบายให้การดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค ตามหลักมนุษยธรรม และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ไม่มีอคติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ใด</p>	
<p>เมียนมาป่วยไข้เลือดออก</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์)</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขเมียนมาเปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปี 2566 - 20 พ.ค. มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1,717 ราย เสียชีวิต 7 ราย พบผู้ป่วยจำนวนมากที่ Yangon, Irrawaddy, Tanintharyi, Rakhine และรัฐกะเหรี่ยง โดยปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 24,971 ราย ผู้เสียชีวิต 97 ราย</p>	